

\*

## **BẢN TIN SỐ 10**

### **Tình hình dịch bệnh Covid - 19**

(Tính đến 9 giờ 30 ngày 25/02/2020)

#### **I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH**

##### **1. Tình hình chung**

Theo thông tin Website của Bộ Y tế tính đến 9 giờ 30 ngày 25/2/2020:

<b>Tình hình</b>	<b>Số ca nhiễm</b>	<b>Tử vong</b>	<b>Nghi nhiễm</b>	<b>Bình phục</b>	<b>Số ca nghi ngờ nhiễm bệnh, cho kết quả âm tính</b>
Thế giới	80.149	2.671		27.463	
Trung Quốc	77.658	2.592	5.365	27.230	
Hàn Quốc	893	9		22	
Nhật Bản	850	5		25	
Việt Nam	16	0	1	15	1.279

Việt Nam có 15/16 ca nhiễm Covid - 19 đã khỏi bệnh và xuất viện; 01 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid -19 tiếp tục cách ly theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. Đến ngày 25/02, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện cách ly 12 ngày và chưa phát hiện ca nhiễm mới.

Theo báo cáo của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản, đến hết ngày 24/2/2020 chưa ghi nhận trường hợp nào là lao động Việt Nam nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid – 19 (nguồn: *tuoitre.vn*).

##### **2. Tình hình tại các đơn vị trong Đảng bộ Khối**

Nhận định về diễn biến và mức độ tác động của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế - xã hội, phạm vi ảnh hưởng của dịch bệnh tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới toàn bộ các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế của Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đang tiến hành tổng hợp, ghi nhận ý kiến từ phía các doanh nghiệp ở hầu hết mọi lĩnh vực và các ngành kinh tế trước những tác động của dịch bệnh. VCCI đã “hiển kế” giúp doanh nghiệp tìm ra những giải pháp tốt nhất vượt qua giai đoạn khó khăn chung. Theo đó, doanh nghiệp cần xem xét các giải pháp huy động thêm nguồn tài chính từ việc chuyển đổi mô hình hoạt động của doanh nghiệp nhằm huy động vốn phi tín dụng ngân hàng: cổ phần, phát hành trái phiếu, góp vốn kinh doanh, kêu gọi nhà đầu tư đối tác mới có năng lực, thực hiện mua bán sáp nhập, huy động vốn phù hợp, cơ cấu lại tài sản,... Song song

với đó, doanh nghiệp nên cơ cấu lại lực lượng lao động phù hợp với bối cảnh kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng cần phải có chính sách giữ lao động giỏi, lao động có chuyên môn cao; chuẩn bị các yếu tố cần thiết để phục hồi, phát triển hậu tác động của dịch bệnh; vận dụng tốt chế độ chính sách về bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp phải dừng hoặc thu hẹp sản xuất. Doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm nguồn thị trường mới, ưu tiên thị trường trong nước; liên kết với doanh nghiệp có mối quan hệ tương hỗ để thực hiện chính sách kích cầu, giảm chi phí, liên kết xây dựng chuỗi cung ứng. Đặc biệt, doanh nghiệp đề xuất và tham gia tích cực các chính sách hỗ trợ của nhà nước; chủ động tìm hiểu về Khu vực mậu dịch tự do (FTAs) để định hướng sản xuất kinh doanh. Cùng với nỗ lực phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe con người, các doanh nghiệp cũng cần theo sát thông tin từ các cơ quan chức năng để chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh; linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh về hợp đồng và phía đối tác, nhất là cẩn trọng, cảnh giác để giảm thiểu tối đa những thiệt hại kinh tế trước khi có những hỗ trợ, giúp đỡ từ phía Chính phủ, các ban, ngành chức năng... (nguồn: *enternews.vn*).

## **II. CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC BỘ, NGÀNH**

### **1. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc**

Theo đó, ngày 21/02/2020, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã thông báo lưu ý công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng Hàn Quốc khuyến cáo; thường xuyên theo dõi và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để phòng tránh dịch bệnh. Đồng thời Bộ Ngoại giao cũng đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế phối hợp chỉ đạo các công ty tư vấn du học sinh thông báo tình hình dịch COVID-19 đến các lao động, du học sinh đang có kế hoạch sang Hàn Quốc trong thời gian tới để chủ động biện pháp phòng ngừa; thường xuyên giữ liên lạc chặt chẽ với các bên liên quan (nhà trường, chủ sử dụng lao động, công ty môi giới sở tại...) để nắm tình hình, có biện pháp hỗ trợ đối với các lưu học sinh, lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao cũng đã đề nghị phía Hàn Quốc có các biện pháp đảm bảo y tế, an ninh, an toàn và hỗ trợ cho công dân Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là tại các khu vực có dịch. Đại sứ quán đã chủ động thiết lập kênh liên lạc với các đầu mối cộng đồng ở các khu vực dịch bệnh để thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời hỗ trợ công dân và đề nghị tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo của các chính quyền sở tại. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc, riêng tại thành phố Daegu là 8.285 người, tại tỉnh Gyeongsangbuk là 18.502 người (trong đó có 333 người tại quận Cheongdo).

## **2. Ngày 24/2/2020, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch**

Theo đó, bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường biên giới, cần phải phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở, thậm chí đến tận thôn bản để sớm phát hiện, ngăn ngừa và tổ chức cách ly, dập dịch hiệu quả. Đồng thời, cơ quan chức năng phải thực hiện thật tốt việc giám sát, phòng ngừa lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám chữa bệnh (cả tư nhân, công lập). Các ý kiến tại cuộc họp đặc biệt lưu ý đến việc phải giám sát những trường hợp nghi ngờ (biểu hiện sốt, ho) đến khám, điều trị tại cơ sở y tế tư nhân để không bỏ sót ca nghi nhiễm, "né" cách ly.

Các chuyên gia, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; các bộ, ngành: Y tế, Ngoại giao, Giao thông vận tải,... và thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất nhận định, trong công tác phòng chống dịch, đến lúc này chúng ta đã làm tốt, song không được chủ quan, lơ là mà phải luôn luôn sẵn sàng ứng phó với tình huống mới, phải phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở, vai trò “tai mắt” của quần chúng nhân dân... Ban Chỉ đạo giao bộ phận thường trực tiếp tục cập nhật tình hình, hoàn thiện các kịch bản, phương án để sẵn sàng ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

### **III. KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH**

#### **Khi cần liên lạc đường dây nóng bảo hộ công dân tại Hàn Quốc thì liên lạc như thế nào?**

Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã mở đường dây nóng bảo hộ công dân là **0082.106.315.6618**, trực 24/24, sẵn sàng tiến hành các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cũng công bố số điện thoại hỗ trợ để người lao động Việt Nam có thể liên hệ khi cần sự trợ giúp là **0082.103.248.6886** .

Trên đây là Bản tin số 10 về tình hình dịch bệnh vi rút Corona. Văn phòng Đảng ủy Khối trân trọng kính gửi các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối và các Ban, đơn vị.

**VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI**